

เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) ขอเรียนให้ทราบเรื่องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อย
ดังนี้

การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

ชื่อบริษัทร่วมทุน บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จำกัด (SAN)
วัตถุประสงค์ ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
ทุนจดทะเบียน 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 30,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว ยังไม่ชำระทุน
โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ร่วมทุน	สัดส่วนการถือหุ้น	สัดส่วนการลงทุน
บริษัท บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด (ABN) (บริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ของ AIS)	70	21 ล้านบาท
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	30	9 ล้านบาท

โครงสร้างคณะกรรมการ สัดส่วนกรรมการจาก ABN 3 คน และ SPI 2 คน รวมจำนวน 5 คน

แหล่งเงินทุนที่ใช้ เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การร่วมลงทุนนี้เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายใยแก้วนำแสงภายในสวนอุตสาหกรรมของ SPI ซึ่งประกอบไปด้วย สวนอุตสาหกรรมรวม 4 แห่ง ได้แก่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, อ.บึงพระบูรณ์ จ.ปราจีนบุรี, อ.เมือง จ.ลำพูน และ อ.แม่สอด จ.ตาก รวมพื้นที่ประมาณ 7,255 ไร่ และมีโรงงานตั้งอยู่กว่า 112 แห่ง ซึ่งมีความต้องการในการใช้บริการโทรคมนาคมสื่อสารที่มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น โครงข่ายใยแก้วนำแสงเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการต่อยอดบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง (Domestic Data Circuit) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับองค์กร (Corporate Internet) บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ อีกทั้งเป็นการรองรับการเติบโตของบริการ 5G สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคต เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ของธุรกิจกลุ่มลูกค้าองค์กรของ AIS ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

การจัดตั้งบริษัทย่อย

ชื่อบริษัทย่อย	บริษัท เลิร์นดี จำกัด (LearnDi)
วัตถุประสงค์	ประกอบกิจการจัดฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ ผ่านการเรียนการสอนทางออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทุนจดทะเบียน	100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	ยังไม่ชำระทุน
โครงสร้างการถือหุ้น	AIS ถือหุ้นร้อยละ 99.99
แหล่งเงินทุนที่ใช้	เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงาน

การลงทุนดังกล่าวมีมูลค่ารวม 22 ล้านบาท เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 0.006 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ AIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 19.71 ทั้งนี้ AIS ได้รายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม ผ่านตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และได้จัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การทำรายการในครั้งนี้ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก จึงไม่เข้าข่ายที่จำเป็นต้องส่งหนังสือเวียนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีร์ สีสัมพรโรจน์)

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)